

สัญญาและข้อตกลงของผู้สมัครเป็นผู้อำนวยการอิสระ ไอ เพย์อลล์ (I PAYALL)

- ไอ เพย์อลล์ (I PAYALL) หมายถึง บริษัท ไอ เพย์อลล์ จำกัด
- สมาชิก หมายถึง ผู้สมัครเป็นผู้จำหน่ายอิสระเพื่อทำธุรกิจขายตรงกับ ไอ เพย์อลล์
- สมาชิกในวันสมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
- สมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 350 บาท สมาชิกจะได้รับ (1) ชุดคู่มือการทำธุรกิจ (2) สิทธิซื้อสินค้าราคาสมาชิก
- สมาชิกที่มีสิทธิได้รับรายได้ตามแผนการจ่ายผลตอบแทนของ ไอ เพย์อลล์ สมาชิกต้องซื้อสินค้าและได้รับคะแนนตามที่ ไอ เพย์อลล์ กำหนด ไอ เพย์อลล์ จะจ่ายผลตอบแทนให้กับสมาชิกตามแผนการจ่ายผลตอบแทนตามที่จะเป็นไป กับ สคบ.
- ใบสมัครฉบับนี้ให้ถือเป็นสัญญาผูกพันระหว่างสมาชิกกับ ไอ เพย์อลล์ ก่อนลงชื่อในใบสมัครฉบับนี้สมาชิกได้อ่านสัญญาและทำความเข้าใจและข้อตกลงจนเข้าใจแล้วทุกข้อ สมาชิกตกลงยอมรับและปฏิบัติตามแผนการจ่ายผลตอบแทน แผนการจ่ายโบนัส ตลอดจนนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ จรรยาบรรณ คู่มือการขาย คู่มือธุรกิจ ของ ไอ เพย์อลล์ ซึ่งประกาศใช้ในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งประกาศใดๆ ของ ไอ เพย์อลล์ ซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของ ไอ เพย์อลล์ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
- การสมัครสมาชิกต้องนำส่งสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อให้ตรงกับใบสมัครทุกครั้ง การสมัครเป็นสมาชิก สามารถสมัครได้ 1 รหัสต่อ 1 ท่านเท่านั้น กรณี ไอ เพย์อลล์ ตรวจสอบว่ามีการสมัครสมาชิกมากกว่า 1 รหัส ไอ เพย์อลล์ จะถือว่าเป็นการสมัครสมาชิกซ้อน และถือว่าการสมัครครั้งแรกเป็นการสมัครที่ถูกต้อง โดยการตรวจสอบจากวันที่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร ไอ เพย์อลล์ จะเพิกถอนรหัสที่สมัครครั้งแรกซึ่งวันที่โดยไม่ได้แจ้งหรือได้รับความยินยอมจากสมาชิกก่อน
- การสมัครเป็นสมาชิกและการกรอกข้อมูล ในใบสมัครและการลงลายมือชื่อในใบสมัคร สมาชิกต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองเท่านั้น การลงลายมือชื่อแทนบุคคลอื่น หรือ ลงลายมือชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต ไอ เพย์อลล์ ถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ
- สมาชิกจะต้องไม่ให้อายุเกินจริงแจ้งรายได้ที่จะได้รับจากธุรกิจ ไอ เพย์อลล์ สมาชิกจะต้องแสดงแผนการขายงานและแผนการตลาดของ ไอ เพย์อลล์ อย่างชัดเจนและถูกต้อง
- ห้ามสมาชิกเปลี่ยนหรือชักชวนสมาชิกท่านอื่นให้เปลี่ยนสาขาฯ ไม่ว่าจะกระทำเอง หรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำแทน โดยหาประโยชน์ การโอนสถานภาพการเป็นสมาชิกจากสาขาฯหนึ่งไปอีกสาขาฯหนึ่งเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ไอ เพย์อลล์ ไม่อนุญาตให้มีการโอนสถานภาพการเป็นสมาชิกจากสาขาฯหนึ่งไปสู่อีกสาขาฯหนึ่ง เพราะจะนำมาซึ่งความขัดแย้งในการดำเนินงานธุรกิจและส่งผลกระทบต่อวิถีทางการดำเนินงานธุรกิจของ ไอ เพย์อลล์ ที่ถูกต้อง
- ห้ามสมาชิกใช้ธุรกิจ ไอ เพย์อลล์ เป็นแหล่งรวมสถานที่ขายผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นที่มีใช้ธุรกิจของ ไอ เพย์อลล์ หรือ ชักชวนสมาชิกท่านอื่นไปทำธุรกิจขายตรงกับบริษัทอื่นนอกเหนือจาก ไอ เพย์อลล์ หรือชักชวนสมาชิกท่านอื่นเข้าร่วมกิจกรรมขายตรงกับผู้ประกอบกิจการรายอื่น หรือ ชักชวนให้สมาชิกท่านอื่นเข้าร่วมธุรกิจอันมีลักษณะแชร์ลูกโซ่หรือธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หากสมาชิกฝ่าฝืน ไอ เพย์อลล์ มีสิทธิยกเลิกการให้สมาชิกและยกเลิกสัญญาการเป็นสมาชิกของสมาชิกที่ฝ่าฝืนได้ทันที
- สมาชิกตกลงที่จะไม่ใช้ชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้า ภาพกราฟิก หรือทรัพย์สินอื่นใดของ ไอ เพย์อลล์ ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนหรือไม่ และไม่ว่าจะมีอยู่ ณ ที่แห่งใดในประเทศและต่างประเทศโดยมิได้รับการยินยอมเป็นหนังสือจาก ไอ เพย์อลล์
- ไอ เพย์อลล์ ขอสงวนสิทธิในการเปิดเผยบัญชีหรือข้อมูลของสมาชิกเมื่อได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากศาล หรือหน่วยงานราชการ เพื่อความมั่นคงหรือการบังคับใช้กฎหมาย โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากสมาชิก และ ไอ เพย์อลล์ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสมาชิก
- การสมัครเป็นสมาชิกทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การสมัครทางเว็บไซต์ หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะยังไม่ถือเป็นการสมัครสมาชิกที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมาย จนกว่าสมาชิกจะส่งใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนแล้วพร้อมสำเนาบัตรประชาชนส่งมายัง ไอ เพย์อลล์ และ ไอ เพย์อลล์ ได้ทำการบันทึกข้อมูลของสมาชิกลงในระบบฐานข้อมูลของ ไอ เพย์อลล์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะถือว่าเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมาย
- สมาชิกอาจลาออก หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันสมัคร สมาชิกต้องยื่นคำร้องตามแบบฟอร์มของ ไอ เพย์อลล์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และต้องนำสินค้าคืนหรือมอบคืนและเอกสารแผนการตลาดชุดสมัครทั้งหมด มาคืนที่สำนักงานของ ไอ เพย์อลล์ หากสมาชิกปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวครบถ้วน ไอ เพย์อลล์ จะคืนเงินค่าสมัครให้แก่สมาชิกเต็มจำนวนภายใน 15 วัน แต่ ไอ เพย์อลล์ มีสิทธิหักผลตอบแทนที่ได้จ่ายให้กับสมาชิกไปแล้ว (แล้ว) หรือหักเงินจากหุ้นแนะนำ (สโตนเซอร์) ของสมาชิกที่ใช้จ่ายไป ไอ เพย์อลล์ จะโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกภายใน 15 วัน หากสมาชิกไม่นำสินค้าและอุปกรณ์ชุดสมัครคืนให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข ไอ เพย์อลล์ อาจจะพิจารณาเงินเฉพาะค่าสมัครเท่านั้น ไอ เพย์อลล์ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าสินค้าในกรณี ดังนี้ (1) สินค้าที่ส่งจะตั้งอยู่ในสภาพที่ชำรุด หรืออยู่ในภาวะบรรจุฉีก (2) สินค้าที่ถูกใช้ไปโดยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานไม่สามารถส่งคืนได้ (3) สินค้ามีสภาพชำรุด ไม่สมบูรณ์เนื่องจากการใช้งานไม่สามารถคืนได้
- กรณีสมาชิกเป็นประเภทนิติบุคคล การสมัครสมาชิกกรรมการของนิติบุคคลจะต้องเป็นผู้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) นิติบุคคลอาจมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการสมัครสมาชิกแทนได้ แต่นิติบุคคลดังกล่าวจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมาย โดยกรรมการของนิติบุคคลและผู้รับมอบอำนาจจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหนังสือรับรองและเอกสารของผู้รับมอบอำนาจในวันยื่นใบสมัครสมาชิก
- เมื่อสมาชิกได้สมัครเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์แล้ว กรณีหากเกิดความเสียหาย หรือมีการร้องเรียนใดๆ อันเกิดจากการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องและ/หรือใส่ร้าย โจมตีเกี่ยวกับองค์กร ชื่อเสียง หรือการทำธุรกิจของ ไอ เพย์อลล์ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นใดก็ตาม รวมทั้งสมาชิกจะไม่ทำการประชาสัมพันธ์ โฆษณา ทำการตลาด ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครและสิทธิประโยชน์ธุรกิจของ ไอ เพย์อลล์ ไม่ว่าทางใดๆ อาทิ ทางวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต (Internet) โซเชียล มีเดีย (Social Media) หรือสื่ออื่นใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ไอ เพย์อลล์ ก่อน หากมีการฝ่าฝืน ไอ เพย์อลล์ มีสิทธิขอชดเชยค่าเสียหายและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก โดยไม่ตัดสิทธิในการเรียกร้องความเสียหายที่ปวงที่เกิดจากการละเมิดดังกล่าว
- หากสมาชิกผู้สมัครไม่ดำเนินการส่งสำเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนและสำเนานิติกรรมการให้แก่ ไอ เพย์อลล์ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ ไอ เพย์อลล์ ร้องขอ ไอ เพย์อลล์ อนุโมให้ผู้สมัครใช้บัญชีของผู้สมัครใช้บริการ ไอ เพย์อลล์ ได้ตามปกติ แต่ผู้สมัครยังไม่มีสิทธิรับรายได้จนกว่าจะจัดส่งสำเนาบัตรประชาชนและสำเนานิติกรรมการให้แก่ ไอ เพย์อลล์
- สมาชิกสัญญาว่าจะไม่กระทำการใดอันเข้าข่ายลักษณะขายข้อมูล ลักลอบเอาข้อมูล เปิดเผยความลับทางการค้า หรือการนำเอาลิขสิทธิ์ หรือการนำเอาสิทธิบัตรของ ไอ เพย์อลล์ เผยแพร่ ขายให้ มอบให้ ส่งมอบให้ หรือถ่ายทอดข้อมูลให้ หรือโอนข้อมูล ไม่ว่าช่องทางสื่อสารใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอก หรือ ผู้ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับหรือคู่แข่งทางการค้าของ ไอ เพย์อลล์ หากสมาชิกฝ่าฝืนหรือละเมิดสัญญาข้อนี้ ไอ เพย์อลล์ สามารถดำเนินคดีตามกฎหมาย
- สมาชิกสัญญาว่าจะไม่ทำสำเนา (COPY) คัดลอกเอกสาร ใ้แก่ทาง ใ้แก่โปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมแอปพลิเคชัน เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลแผนการตลาด แผนธุรกิจ แผนการจำหน่ายได้ แผนการจ่ายผลประโยชน์ โบนัส ของ ไอ เพย์อลล์ ที่มีอยู่ขณะทำสัญญา และที่จะมีขึ้นในอนาคต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ไอ เพย์อลล์ สมาชิกจะไม่ซื้อบริษัท ไอ เพย์อลล์ ทั้งภายในและหรือภายนอกไปเป็นชื่อเว็บไซต์ ชื่อใน Facebook ชื่อในระบบแอปพลิเคชัน LINE
- สมาชิกต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ ไอ เพย์อลล์ ที่ประกาศใช้ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต และสมาชิกสัญญาว่าจะไม่ ว่ากล่าว ใ้ร้าย ใ้ความ โจมตี ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หมิ่นประมาท หรือกระทำการใดๆ อันทำให้ ไอ เพย์อลล์ เสียชื่อเสียง ในกรณี ไอ เพย์อลล์ ตรวจสอบว่าสมาชิกทุจริต หรือ ทำให้ ไอ เพย์อลล์ เสียหาย หรือได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกท่านอื่นว่าสมาชิกทุจริต หรือ มีพฤติกรรมชกข้อหา โฉก โกง หรือ ทำผิดกฎหมาย หรือทำธุรกิจเข้าข่ายผิด พรบ. ขายตรงและการตลาดแบบตรง หรือผิดกฎหมายอาญา หรือผิดกฎหมายอันเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ ไอ เพย์อลล์ มีสิทธิยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือธุรกิจหรือเรียนได้ และ ไอ เพย์อลล์ สิทธิระงับยกเลิกการจ่ายเงินผลประโยชน์และเงินอื่นๆของสมาชิกซึ่งดังกล่าวได้
- ในกรณีที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ไอ เพย์อลล์ เผยแพร่ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต การนำเสนองานสมาชิกต้องอยู่ภายในสัญญาฉบับนี้และภายใต้จรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของ ไอ เพย์อลล์ และห้ามกระทำดังนี้ (1) ไม่กระทำใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและชื่อเสียง (2) ไม่นำเสนองานธุรกิจหรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าร่วมทำธุรกิจผิดไปจากแผนของ ไอ เพย์อลล์ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก หรือในลักษณะส่งอีเมลจำนวนมาก (3) ไม่กล่าวอ้างแผนธุรกิจที่เกินเลยจากความเป็นจริงและเจตนาให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ หรือผลิตภัณฑ์ของ ไอ เพย์อลล์ (4) ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอื่นโดยการนำเรื่องราวหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้มีมาทำการประชาสัมพันธ์ในเว็บ ไซต์ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
- ไอ เพย์อลล์ อนุญาตให้สมาชิกสมัครแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิก แต่สมาชิกจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้จึงจะเป็นการรับสมัครโดยสมบูรณ์ (1) สมาชิกจะต้องกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยก่อนเสนอเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการติดตามเอกสารประกอบการสมัครไม่ได้และทำการสมัครเป็นโมฆะ (2) สมาชิกควรกรอกเอกสารออนไลน์ด้วยตนเอง การบกรหัส (Password) ของตนให้ผู้รับทราบ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบการกระทำต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสของสมาชิก (3) สมาชิกสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรหัสที่สมัครออนไลน์ในครั้งใดก็ได้ทันที (4) สมาชิกสามารถสั่งซื้อสินค้า หรือแจ้งยอดให้แก่รหัสที่สมัครออนไลน์ได้ทันที (5) สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนจากต้องกรอกได้ทันที (6) สมาชิกจะต้องจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ได้ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์แล้วให้ทางบริษัทฯ ภายใน 15 วัน นับจากวันสมัครออนไลน์ เมื่อ ไอ เพย์อลล์ ได้ตรวจสอบเอกสารใบสมัครประกอบการสมัครของสมาชิกแล้วถูกต้อง ไอ เพย์อลล์ จะบันทึกยืนยันการสมัครของสมาชิกต่อไป (7) กรณีที่สมาชิกกรอกใบสมัครออนไลน์แล้ว แต่สมาชิกยังไม่จัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมายัง ไอ เพย์อลล์ ภายใน 15 วัน ไอ เพย์อลล์ จะอนุโมให้สมาชิกทำการเฉพาะบางรายการเป็นการชั่วคราวเท่านั้นจนกว่าสมาชิกจะส่งคืนฉบับเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบให้กับ ไอ เพย์อลล์ อย่างไรก็ตาม ไอ เพย์อลล์ ขอสงวนสิทธิต่อการพิจารณาแผนการที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่สมบูรณ์และได้รับผลตอบแทนตามแผนการขายจะต้องส่งเอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น ไอ เพย์อลล์ สงวนสิทธิทุกประการในการพิจารณาให้การสมัครออนไลน์เป็นโมฆะได้เมื่อ ไอ เพย์อลล์ ตรวจสอบเวลาการต่ออายุสมาชิก หากสมาชิกต้องการต่ออายุสมาชิกเป็นเอกสารให้
- สมาชิกจะมีสถานะสภาพการเป็นสมาชิกที่กำหนด 1 ปี นับจากวันที่สมัคร สมาชิกต้องต่ออายุภายใน 30 วัน นับแต่วันหมดอายุ ในกรณีที่สมาชิกไม่ต่ออายุภายในกำหนดเวลา สมาชิกต้องชำระเงินและรายได้อื่นๆ ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันสิ้นสุดอายุการเป็นสมาชิก หากเลขกำหนดเวลาการให้ของสมาชิกจะถูกปิดและไม่สามารถรับเงินรายได้และเงินอื่นๆได้ กรณีที่สมาชิกไม่ต่ออายุการเป็นสมาชิกจนพ้นกำหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการเป็นสมาชิก ถือว่าพ้นจากสภาพการเป็นสมาชิก สมาชิกต้องทำการสมัครใหม่ หลังจากวันหมดอายุ 180 วัน ในทุกกรณี
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการต่ออายุสมาชิก สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุสมาชิกและค่าธรรมเนียมการต่ออายุการเป็นสมาชิกรายปีตามที่บริษัทกำหนด และสมาชิกจะต้องรักษาคุณสมบัติการต่ออายุการเป็นสมาชิกรายปีตามที่บริษัทกำหนด สมาชิกกับสิทธิประโยชน์ตามแผนการตลาดของบริษัท สมาชิกสามารถต่ออายุสมาชิกได้ล่วงหน้า 30 วัน เมื่อสมาชิกชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุและซื้อสินค้าเพื่อรักษาคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว สมาชิกจะมีสถานะสภาพการเป็นสมาชิกต่อไปอีก 1 ปีเช่นกัน
- สมาชิกที่ขอลาออกหรือพ้นสภาพการเป็นสมาชิกแล้ว สมาชิกจะสามารถยื่นขอสมัครเป็นสมาชิกใหม่อีกครั้งหลังจากครบ 180 วัน นับจากวันที่ลาออก แต่ ไอ เพย์อลล์ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาสมัครเป็นสมาชิกได้ทุกกรณี
- การเปลี่ยนสาขาฯ สมาชิกไม่สามารถย้ายสาขาฯได้ เว้นแต่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ดังนี้ (1) ในระหว่างที่เป็นสมาชิก ห้ามสมาชิกย้ายสาขาฯ หากสมาชิกต้องการย้ายสาขาฯระหว่างมีไม่สิ้นสุดการเป็นสมาชิก สมาชิกต้องลาออกจากการเป็นสมาชิก และต้องให้ทันกำหนด 180 วัน นับแต่วันลาออก สมาชิกจะต้องสมัครใหม่ สมาชิกจึงจะสามารถย้ายสาขาฯได้โดย ในระหว่าง 180 วัน ห้ามสมาชิกปรากฏตัวในฟุ้งซันใดๆ เพื่อพิสูจน์ว่ามีไม่สิ้นสุดการเป็นสมาชิก (2) ในกรณีที่ระหว่างช่วงต่ออายุการเป็นสมาชิก หากสมาชิกต้องการย้ายสาขาฯระหว่างรอการต่ออายุ สมาชิกต้องลาออกจากการเป็นสมาชิก และต้องให้ทันกำหนด 180 วัน นับแต่วันลาออก สมาชิกจะต้องสมัครใหม่ สมาชิกจึงจะสามารถย้ายสาขาฯได้ ในระหว่าง 180 วัน ห้ามสมาชิกปรากฏตัวในฟุ้งซันใดๆเพื่อพิสูจน์ว่ามีไม่สิ้นสุดการเป็นสมาชิก (3) ในกรณีที่สมาชิกไม่ต่ออายุการเป็นสมาชิกและพ้นระยะเวลาการต่ออายุสมาชิก หากสมาชิกต้องการสมัครใหม่และย้ายสาขาฯใหม่ สมาชิกจะต้องให้ระยะเวลาที่กำหนด 180 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการเป็นสมาชิก (4) ในกรณีที่สมาชิกไม่ต่ออายุการเป็นสมาชิกและพ้นระยะเวลาการต่ออายุสมาชิกในฟุ้งซันใดๆ ไม่มีกรณียกข้อย ดิดคือกรณีนานเกิน 180 วัน สมาชิกต้องสมัครใหม่และสามารถย้ายสาขาฯได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ 180 วัน (5) ในกรณีที่สมาชิกไม่ต่ออายุการเป็นสมาชิกและพ้นระยะเวลาการต่ออายุสมาชิก สมาชิกไม่มีการออกให้ ไม่มีการรักษายอด และไม่มีรายได้อื่นๆ เป็นเวลา 180 วัน สมาชิกต้องสมัครใหม่และสามารถย้ายสาขาฯได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ 180 วัน (6) การเปลี่ยนสาขาฯเป็นคุณลักษณะของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีสิทธิที่อนุมัติให้เปลี่ยนสาขาฯได้หรือไม่ก็ได้

ลงชื่อ _____ ผู้สมัคร
(_____)
_____ / _____ / _____